

Số: 976/TB-CTHADS

Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2017

Ngày 07/7/2017, Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá kết quả công tác thi hành án 9 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Hồng Quang, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, cán bộ thông kê-tổng hợp và các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.

Sau khi nghe đồng chí Bùi Văn Dũng-Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2017; báo cáo của các Chi cục Thi hành án về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, ý kiến tham gia của các phòng chuyên môn và Lãnh đạo Cục, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố kết luận như sau:

1. Kết quả thi hành án:

9 tháng năm công tác 2017, các cơ quan thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức thi hành 14.865 việc với tổng số tiền là 4.539.164.163 nghìn đồng, trong đó số việc có điều kiện thi hành là 9.404 việc (chiếm tỷ lệ 64% tổng số việc phải thi hành), số tiền có điều kiện thi hành là 2.830.119.327 nghìn đồng (chiếm tỷ lệ 64% tổng số tiền phải thi hành). Đã giải quyết xong 5.724 việc, đạt 60,8% với số tiền 645.259.898 nghìn đồng, đạt 22,8%; so với cùng kỳ năm 2016: tăng 797 việc (16%), tăng 364 tỷ 927 triệu 394 nghìn đồng (130%); số việc chuyển kỳ sau giảm 609 việc (6,3%), số tiền chuyển kỳ sau tăng **581 tỷ 422 triệu 169 nghìn đồng (18,05%)** so với cùng kỳ năm 2016. Một số đơn vị đạt tỷ lệ cao về việc: An Lão (89,6%), Tiên Lãng (79,68%), Cát Hải (77,78%); về tiền: Ngô Quyền (64,01%), Hải An (39,02%), Đồ Sơn (42,22%)...

Công tác tổ chức thi hành án, văn phòng, tài chính - kế toán, tổ chức cán bộ, kiểm tra có nhiều nổi bật. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã tham mưu Thành ủy Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 15/3/2017 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính của thành phố Hải Phòng trong tình hình mới và tham mưu Ủy ban

nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 23/3/2017 thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; Kế hoạch số 130/KH-UBND của UBND thành phố Hải Phòng thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 15/3/2017 của Thành ủy Hải Phòng và Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ ngày 12/4/2017 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính của thành phố Hải Phòng trong tình hình mới. Công tác kiểm tra đối với các đơn vị được nâng cao, có trọng tâm trọng điểm, hoàn thành trước thời hạn, các kết luận kiểm tra được ban hành kịp thời. Công tác tiếp công dân, tự kiểm tra đã được quan tâm hơn; việc xây dựng, ban hành các quy chế: quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân...bài bản, khoa học hơn và đặc biệt kết quả thi hành án dân sự toàn thành phố 9 tháng năm 2017 cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2016. Kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được tăng cường, tính chủ động, trách nhiệm của các Chi cục trưởng được nâng lên.

Bên cạnh đó, công tác thi hành án dân sự thành phố vẫn còn những tồn tại, vướng mắc, chỉ tiêu giảm việc, giảm tiền có điều kiện so với cùng kỳ giảm nhưng so với năm 2016 chuyển sang 2017 chưa giảm mà còn tăng (việc tăng 32%, tiền tăng 11%); tỷ lệ việc có điều kiện đạt 64%, thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc. Một số đơn vị đạt tỷ lệ thi hành xong thấp, về việc: Thủy Nguyên (47,74%), Ngô Quyền (50,32%), Lê Chân (54,28%); về tiền: Dương Kinh (5,66%), An Dương (6,36%), Lê Chân (6,88%), Thủy Nguyên (12,7%). Kết quả phân loại án có điều kiện ở một số đơn vị tương đối thấp như Lê Chân (48,7%), Ngô Quyền (52,4%), Hồng Bàng (61,15%), một số đơn vị phân loại án có điều kiện về tiền thấp: Hải An (21,9%), An Lão (36,8%), Lê Chân (42,92%). Kết quả thi hành án của một số đơn vị lớn còn chưa bền vững, nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ. Sai sót trong nghiệp vụ dẫn đến khiếu nại, tố cáo của đương sự chưa được khắc phục triệt để, công tác tiếp dân của một số chi cục chưa được quan tâm đúng mức, từ đó kiến nghị của dân chưa được giải quyết thấu đáo dẫn đến đơn thư vượt cấp.

Nguyên nhân của những tồn tại nói trên có những nguyên nhân khách quan như số thụ lý mới tăng, về việc tăng 843 việc (14,1%), về tiền tăng 308.443.108 nghìn đồng (36,58%) so với cùng kỳ 2016, một số vụ việc lớn quyết định đến chỉ tiêu công tác nhưng chưa bán được tài sản; tài sản có sự khác nhau giữa thực tế và tuyên trong bản án; phát sinh nhiều vướng mắc, tiến độ ảnh hưởng do hợp thống nhất các ngành và thỏa thuận đương sự nhiều. Về chỉ tiêu giảm việc, giảm tiền tăng so với năm 2016 chuyển sang, nguyên nhân chính là do số việc, tiền có điều kiện từ năm 2016 chuyển sang còn rất thấp (năm 2016 các cơ quan.THA Hải Phòng đã giảm được 35,4% về việc và 29% về tiền), trong khi số việc, tiền thụ lý mới trong 9 tháng đầu 2017 tiếp tục tăng, dự báo còn tăng

manh trong 3 tháng cuối năm nên việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm việc và tiền hiện rất khó khăn. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan về cơ bản nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, trong đó công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Cục mặc dù có chuyển biến nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phân công công việc chưa thực sự rõ người, rõ việc, giữa phân công và thực hiện còn thiếu đồng bộ; một số đồng chí cán bộ, công chức tinh thần xây dựng chưa tốt, chưa làm hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; sự trao đổi, đồng thuận, thống nhất ở một số ít đơn vị còn chưa cao ảnh hưởng đến kết quả chung của đơn vị. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao, cá biệt có đơn vị còn chưa thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Cục; một vụ việc chưa thi hành dứt điểm, đơn thư khiếu nại-tố cáo kéo dài ảnh hưởng lớn đến kết quả công tác thi hành án dân sự. Công tác phối hợp, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành tại địa phương của một số cơ quan Thi hành án dân sự còn hạn chế.

2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới:

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được và tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2017, Cục THADS Hải Phòng yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Cục và Chi cục Thi hành án dân sự, đặc biệt là các Chấp hành viên cần xác định, ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là đơn đốc, tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao năm 2017.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện số 2573/CĐ- TCTHADS ngày 14/7/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc chỉ đạo tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự 03 tháng cuối năm 2017; thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu đã được nêu tại Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 và chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tại văn bản số 806/CTHADS-VP ngày 08/6/2017 về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 04 tháng cuối năm 2017. Quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý, điều hành đảm bảo thông suốt, hiệu quả, tập trung cao độ vào việc chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, tạo sự chuyển biến đột phá về kết quả thi hành án dân sự, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự 12 tháng có chuyển biến tích cực.

- Các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện Kết luận kiểm tra, khắc phục các sai sót đã được Đoàn kiểm tra Cục Thi hành án dân sự thành phố chỉ ra, nêu

trong Kết luận kiểm tra. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, các Chấp hành viên, công chức khác trong việc đề xuất ra sai phạm khi thực hiện công việc được giao và kiên quyết không lặp lại những sai phạm.

- Thực hiện tốt công tác quản lý về tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu đồng thời quan tâm chăm lo, bảo đảm đời sống, thu nhập, điều kiện làm việc để cán bộ, công chức, người lao động yên tâm công tác.

- Tập trung thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ góp phần giải quyết công việc nhanh gọn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng và chuyển giao Văn phòng Thừa phát lại tổng đạt các văn bản, tài liệu trong thi hành án, đảm bảo 100% các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ tổng đạt văn bản với Văn phòng Thừa phát lại, đẩy mạnh số lượng văn bản giao cho Văn phòng Thừa phát lại tổng đạt.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự hai cấp và sự phối hợp của các ngành Tòa án, Công an, Kiểm sát và các cơ quan liên quan khác trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn.

Trên đây là kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tại Hội nghị giao ban công tác thi hành án 9 tháng năm 2017, Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố thông báo để các đơn vị biết, thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Đ/c Trưởng ban Ban CĐTHADS TP (để b/c);
- Các Ban CĐ THADS quận, huyện (để ph c/đ);
- Lãnh đạo Cục THADS TP (để chỉ đạo);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện (để t/h);
- Trang thông tin điện tử Cục THADS TP;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Văn Dũng